

**BÁO CÁO**  
**tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng quý I**  
**và chương trình công tác quý II năm 2024 của Đảng bộ Văn phòng**  
**Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh**

Thực hiện Chương trình công tác, Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh lãnh đạo các Chi bộ triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2024**

**1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng**

Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi ủy Chi bộ thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các quy định của tổ chức Đảng, những điều đảng viên không được làm và các quy định của Nhà nước. Tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo đảng viên tích cực tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII. Triển khai, phổ biến các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Văn phòng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan (*Phụ lục*).

Quán triệt đến đảng viên Chi bộ những nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng<sup>1</sup>. Chi ủy các chi bộ quán triệt nội dung sinh hoạt tư tưởng, thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên. Cập nhật thông tin thời sự của tỉnh, trong nước, thế giới và triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các cuộc sinh hoạt lệ Chi bộ.

<sup>1</sup> Trong Quý I/2024 đã tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024); 56 năm Ngày mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (30/01/1968 - 30/01/2024); 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); 176 năm Ngày ra đời "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (24/02/1848 - 24/02/2024); 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024); 48 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (02/1976 - 02/2024); 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024); 111 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 60 năm Ngày thành lập Trung đoàn 320 (20/3/1964 - 20/3/2024).

Lãnh đạo các Chi uỷ phổ biến đến cán bộ, đảng viên bài viết: “*Gìn giữ, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng*” của PGS. TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Cộng sản, mục Chính trị - Xây dựng Đảng; “*Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị*” của PGS. TS. Trần Thị Minh Tuyết, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Học tập và làm theo gương Bác; “*Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng*”, đăng trên Tạp chí Cộng sản, số tháng 8/1986; bút danh Phan Chính; “*Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phòng, chống suy thoái*” của TS. Trần Thị Kim Ninh, Học viện Chính trị khu vực II đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Học và làm theo Bác. Tuyên truyền về nội dung bài viết: “Kiểm tra, giám sát là “*thanh bảo kiếm*” để chữa lành các vết thương” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, ngày 27/11/2020. Giáo dục truyền thống qua tiểu sử của ông Phạm Văn Bảy (1951-1969), thời gian ở bộ đội chỉ có 5 tháng, nhưng ông đã tham gia chống càn 24 trận, đánh phục kích và công đồn 5 trận, trực tiếp bắn rơi 2 máy bay, bắn bị thương 1 chiếc, diệt hơn 50 tên địch; tiểu sử của ông Nguyễn Văn Tre - Sáng tạo lối đánh du kích; tiểu sử của bà Trần Thị Nhượng - nữ Bí thư Tỉnh uỷ Sa Đéc đầu tiên.

Cập nhật thông tin thời sự của tỉnh, trong nước, thế giới và các mô hình hay, cách làm hiệu quả<sup>2</sup>.

Tổ chức học tập và thảo luận Chuyên đề năm 2024 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp*” bằng hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến) đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tại cơ quan; bảo đảm đảng viên tham dự học tập đầy đủ, nghiêm túc, kết quả có 39 đảng viên và 01 quần chúng tham gia thực hiện. Sau khi học tập Chuyên đề, Chi uỷ các chi bộ triển khai cho đảng viên thực hiện đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương năm 2024.

Nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng để định hướng kịp thời.

## **2. Kết quả lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ**

Đảng uỷ lãnh đạo các Chi uỷ chi bộ triển khai để đảng viên thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan như:

---

<sup>2</sup> Các mô hình hay, cách làm hiệu quả: “Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng uỷ Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”; Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm: Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo”; Chi bộ cơ sở Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, “dân vận khéo”, thực hiện dân chủ cơ sở tại Cơ quan, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*a) Tổ chức Kỳ họp đột xuất lần thứ tám, HĐND Tỉnh khóa X*

Tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ tám để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở các nội dung đã được chuẩn bị nghiêm túc, thực hiện đúng trình tự theo quy định, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất biểu quyết thông qua 11 nghị quyết quan trọng và 01 nội dung về công tác nhân sự. Sau kỳ họp các nghị quyết đã được ban hành theo quy định.

*b) Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND 02 cấp năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gắn với hoạt động “Người đại biểu nhân dân Đất Sen hồng với Mùa Xuân Biên cương”.*

- Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND 02 cấp năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gắn với hoạt động “Người đại biểu nhân dân đất Sen Hồng với Mùa Xuân biên cương” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng). Phối hợp với Biên phòng Tỉnh tổ chức lễ chào cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia; tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng 01 bộ máy tính laptop và 01 máy in màu trị giá 23,5 triệu đồng; thăm hỏi gia đình chính sách, giáo viên tiêu biểu, khó khăn đã tặng 100 phần quà và tiền mặt tổng số tiền là 50 triệu đồng; thăm, động viên lực lượng làm công tác ở cơ sở và tặng 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo tại xã Tân Hộ Cơ; thăm tặng 100 phần quà cho chính quyền xã Tân Hộ Cơ và xã Bình Phú; trồng 500 cây dừa phủ xanh các tuyến đường tuần tra mật phục khu vực biên giới huyện Tân Hồng.

*c) Tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức kỳ họp của HĐND Tỉnh và định hướng nội dung kỳ họp tiếp theo*

Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu tham dự phiên họp đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất đánh giá kết quả đạt được và định hướng giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp thời gian tới. Sau phiên họp đã ban hành Thông báo kết quả phiên họp đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp thực hiện.

*d) Hoạt động khảo sát, giám sát*

- Lĩnh vực Quốc hội tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát: (1) khảo sát 02 dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị y tế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng và Lấp Vò; (2) giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”; (3) khảo sát, giám sát việc thực hiện kiến nghị cử tri của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận liên

quan đến việc thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân (*đoạn đi qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp*); (4) yêu cầu Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo và tổ chức giám sát chuyên đề đối với một số sở, ngành có liên quan “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

- Lĩnh vực HĐND Tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch: (1) tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND Tỉnh; (2) ban hành kế hoạch tổ chức phiên giải trình về “Kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND Tỉnh sau giám sát về thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”; (3) ban hành kế hoạch giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm.

*d) Công tác thông tin, dân nguyện*

- Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND Tỉnh, khóa X (trong đó có gắn tổ chức TXCT chuyên đề tại huyện Tam Nông).

- Ban hành công văn chuyên các nội dung kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy, HĐND Tỉnh khóa X đến Ủy ban nhân dân Tỉnh giải trình theo quy định; Rà soát các kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị có liên quan đến chính sách pháp luật người có công từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo chỉ đạo của Thường trực HĐND Tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” các kỳ của quý I năm 2024<sup>3</sup>. Phối hợp xây dựng video clip Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp phục vụ Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND Tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố.

- Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp hỗ trợ Đài truyền hình Quốc hội thực hiện phóng sự về hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2023 phục vụ cho Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố.

- Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và theo quy định của pháp luật<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Thực hiện các chuyên mục: **tháng 01** với chủ đề: “Phát huy vai trò Người đại biểu Nhân dân Đất sen hồng”; **tháng 02** với chủ đề: “Đồng Tháp thực hiện tốt các Dự án thuộc Nghị quyết của Quốc hội”; **tháng 3** với chủ đề: “Đại biểu nhân dân Đất Sen hồng gắn bó với dân bằng công tác an sinh xã hội”.

<sup>4</sup> Trong **tháng 01/2024** đã tiếp 01 lượt công dân; tiếp nhận 14 đơn; xử lý chuyên 08 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân 05 đơn; lưu 01 đơn; nhận trả lời phúc đáp của các cơ quan có thẩm quyền 04 đơn; Trong **tháng 02/2024** đã tiếp 02 lượt công dân, qua tiếp công dân đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận 19 đơn, đã xử lý chuyên 10 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân: 06 đơn; lưu 03 đơn (khiếu nại các vụ việc cũ, không có tình tiết mới, đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không đảm bảo

*đ) Hoạt động giám sát thường xuyên và các công tác khác*

- Tham dự kỳ họp bất thường lần thứ năm, thứ sáu Quốc hội khóa XV. Tham dự và phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV; hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự kỳ họp chuyên đề HĐND một số huyện, thành phố.

- Hợp thống nhất nội dung phối hợp giữa Thường trực HĐND Tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp Đảng đoàn và Thường trực HĐND Tỉnh thường kỳ tháng, quý I/2024.

- Thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng cuối năm 2023 đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Tỉnh; Hội đồng thi đua khen thưởng của Tỉnh đã tặng cho 06 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

- Tổ chức các hoạt động thăm chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH, lãnh đạo HĐND qua các thời kỳ nghỉ hưu; thăm chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh. Cụ thể như: Đoàn ĐBQH Tỉnh đã thăm hỏi nguyên lãnh đạo, đối tượng chính sách với 59 đối tượng, tổng kinh phí là 202 triệu đồng; HĐND thăm hỏi nguyên lãnh đạo, đối tượng chính sách với 159 đối tượng, tổng kinh phí là 109 triệu đồng.

- Tổ chức Lễ trao Nhà Tình nghĩa cho hộ gia đình ông Đặng Minh Sơn tại ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên khác như: Cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND Tỉnh trình<sup>5</sup>; giám sát thường xuyên qua việc tham dự

---

các điều kiện xử lý theo quy định). Nhận trả lời phúc đáp của các cơ quan: 07 đơn. Trong **tháng 3/2024** đã tiếp 02 lượt công dân, qua tiếp công dân đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận 14 đơn, đã xử lý chuyên 06 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân: 05 đơn; lưu 03 đơn. Nhận trả lời phúc đáp của các cơ quan: 05 đơn. Đoàn ĐBQH ban hành văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đơn cho công dân và nhận 01 văn bản phúc đáp theo quy định.

<sup>5</sup> Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo của đối tượng không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 27/11/2023 của UBND Tỉnh về xin ý kiến nội dung sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 - 2024); Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 04/12/2023 của UBND Tỉnh xin ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 229/UBND-ĐTQH ngày 25/12/2023 của UBND Tỉnh về đề xuất điều chỉnh tên dự án “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc”; Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 20/01/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ sung có mục tiêu cho huyện, thành phố thực hiện Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh; Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân

các cuộc họp, hội nghị liên quan; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành; đăng tin tuyên truyền hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

### **3. Kết quả lãnh đạo hoạt động của Công đoàn**

Đảng uỷ lãnh đạo và tạo điều kiện cho BCH Công đoàn thực hiện các nhiệm vụ trong tâm như:

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên kịp thời đúng chế độ.

Lãnh đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

Lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức cho cán bộ, công chức, công đoàn viên cơ quan giao lưu, học tập kinh nghiệm kết hợp trao tặng công trình “Vì màu xanh biển đảo” cho Lữ đoàn 175 thuộc Hải Quân Vùng 5 tại tỉnh Cà Mau, đã trồng và trao tặng 700 cây ăn trái các loại gồm 400 cây dừa, 300 cây xoài Cao Lãnh. Qua hoạt động đã giáo dục, tuyên truyền đoàn viên công đoàn tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Lãnh đạo cán bộ, công chức là đoàn viên, hội viên tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Chi hội tham gia các phong trào do cấp trên phát động; đôn đốc, nhắc nhở tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tại cơ quan đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Lãnh đạo đảng viên chi bộ là công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024) và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng do BCH công đoàn tổ chức; hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ áo dài” năm 2024.

### **4. Kết quả xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh**

---

dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 140/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của các cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Công văn số 243/UBND-ĐTQH ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đề xuất phân khai chi tiết vốn ngân sách trung ương năm 2023 thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 11/03/2024 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành chi tiết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Dịch vụ về việc làm và Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 16/UBND-TH ngày 06/03/2024 về việc điều chỉnh nội dung trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X; Công văn số 72/UBND-ĐTĐTXD ngày 12/3/2024 về việc bổ sung nội dung trình kỳ họp đột xuất lần thứ tám, HĐND Tỉnh khoá X.

Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định điều lệ Đảng; Chi ủy chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Quan tâm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của đảng viên. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu Đảng ủy Khối.

Tổ chức sinh hoạt định kỳ Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh năm 2023.

Xây dựng các Báo cáo: Tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021 - 2025); Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và các báo cáo khác theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

Xây dựng Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp”; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh; Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2023 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Quý I/2024 tại các chi bộ.

Lãnh đạo Chi ủy Chi bộ 2 ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và giới thiệu mô hình “Nêu gương đồng chí tốt với việc làm gương mẫu, thiết thực”.

Thực hiện quy trình chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên<sup>6</sup> về nơi cư trú để nghỉ hưu theo chế độ.

Chuyển sinh hoạt 01 đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú tại Phường 1, thành phố Cao Lãnh được nghỉ hưu theo chế độ.

Tổng số đảng viên Đảng bộ là 38 đồng chí; đảng viên chính thức 37 đồng chí và dự bị 01 đồng chí (Chi bộ 1: 08 đồng chí; Chi bộ 2: 16 đồng chí; Chi bộ 3: 14 đồng chí). Hồ sơ đảng viên do Đảng ủy quản lý là 36 hồ sơ.

## **5. Công tác kiểm tra chuyên đề, giám sát thường xuyên**

Giám sát thường xuyên đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ, quy chế làm việc. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của đảng viên.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

---

<sup>6</sup> Đối với đồng chí Mai Ngọc Dinh, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

Trong quý I năm 2024, Đảng uỷ đã lãnh đạo, các chi uỷ triển khai đề đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Nổi bật là việc lãnh đạo đảng viên tham mưu thực hiện đảm bảo các cuộc khảo sát, giám sát theo Chương trình của Đoàn ĐBQH, của HĐND; tổ chức thành công kỳ họp đột xuất lần thứ tám, HĐND Tỉnh khóa X; chuẩn bị nội dung tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh; phối hợp chuẩn bị tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND Tỉnh. Cán bộ, đảng viên của các chi bộ với tinh thần, trách nhiệm đã tích cực tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể.

### III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2024

Đảng uỷ tập trung lãnh đạo các Chi uỷ triển khai đề đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cụ thể như:

1. Triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh; Chương trình hành động năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh

2. Tham dự kỳ họp Quốc hội; các hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự án Luật; khảo sát, giám sát theo kế hoạch.

3. Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại biểu HĐND Tỉnh năm 2024.

4. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND Tỉnh.

5. Tổ chức phiên chất vấn giữa 02 kỳ họp HĐND Tỉnh về “*Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh đã ban hành*”.

6. Công tác khảo sát, giám sát: (1) tổ chức giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm; (2) giám sát chuyên đề về “*Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2023*”.

7. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri (*theo đơn vị bầu cử; tiếp xúc cử tri chuyên đề*) của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Tỉnh; tổ chức tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Triển khai và thực hiện Kế hoạch học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND năm 2024.

9. Đảng uỷ làm việc định kỳ BCH Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024.



**10.** Tiếp tục phối hợp thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” quý II năm 2024.

**11.** Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến công đoàn; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên kịp thời đúng chế độ; phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024).

**12.** Giám sát thường xuyên đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ, quy chế làm việc. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của đảng viên.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng quý I và chương trình công tác quý II năm 2024 của Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuận (GS thường xuyên),
- Các Chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- BCH Công đoàn cơ quan,
- Lưu Đảng ủy.

**T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**



**Bui Minh Châu**



**PHỤ LỤC**

**Triển khai, quán triệt văn bản cấp trên:** (1) Công văn số 1855-CV/ĐUK ngày 08/01/2024 của Đảng ủy Khôi các cơ quan Tỉnh về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền tháng 01/2024; và các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: (2) Công văn số 1817-CV/BTGTU ngày 13/12/2023 về gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khoá XV; (3) Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU ngày 26/12/2023 công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; (4) Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 11/12/2023 tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; (5) Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 08/12/2023 tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; (6) Công văn số 1903-CV/ĐUK ngày 05/02/2024 của Đảng ủy Khôi các cơ quan Tỉnh về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền tháng 02/2024; (7) Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; (8) Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 08/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; (9) Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU ngày 16/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác khoa giáo và văn hoá - văn nghệ năm 2024; (10) Công văn số 1875-CV/BTGTU ngày 19/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); (11) Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật Đồng Tháp sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025); (12) Kế hoạch số 142-KH/BTGTU ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống và cách mạng, giai đoạn 2024 – 2025; (13) Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU ngày 19/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024); (14) Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU ngày 16/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026); (15) Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm./.